



มหาวิทยาลัยแม่โจ้

# รวมใจรายสัปดาห์

ผู้อำนวยการกองห้องสมุด



“รวมใจไม่ยอมถอย”

โทรศัพท์ 0 5397 3046 - 7

ฉบับที่ 52/2549

## ปฏิทินสรุปกิจกรรมรอบสัปดาห์

วันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2549

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 น.	รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “การจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพรและการทำแผนธุรกิจสปา” ณ ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 08.00 - 17.00 น.	ผศ.พาวิณ มะโนชัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านลำไยให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน คูงานการผลิตลำไยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของภาควิชาชีพสวน ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 - 12.00 น.	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดฝึกอบรม “การรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 - 12.00 น.	นายวิเชียร คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการบัญชีกองทุน 3 มิติ ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 14.00 น.	รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานคอกำโครงการหลวง ประชุมชี้แจงและมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมโครงการหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549 และจัดพิธีมอบโล่ “อาจารย์ดีเด่น” และ “ข้าราชการดีเด่น” และมอบเหรียญรางวัลเรียนดี” ณ ศูนย์กีฬากาญจนภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่



23 มิ.ย. 2549

## รายละเอียดกิจกรรม

### สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

#### ขอเชิญร่วมอบรม “การจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพรและการทำแผนธุรกิจสปา”

รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม “การจัดการอุตสาหกรรมสมุนไพรและการทำแผนธุรกิจสปา” ในระหว่างวันที่ 19 – 30 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดร.กิตติคุณ ชุติกาวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ในอุตสาหกรรมสมุนไพรและสปาในภาคเหนือที่สนใจให้สามารถเริ่มต้นประกอบธุรกิจสปาได้ โดยตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรมรวม 10 วันนั้น ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ซึ่งทางสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจได้รับความร่วมมือในการประสานงานจากหลากหลายสถาบันโดยตรง อาทิ การวางแผนการผลิตน้ำมันหอมระเหยและธุรกิจสปา การบัญชีและการเงินในการจัดการธุรกิจสปา กระบวนการสกัดน้ำมันหอมระเหยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การแนะนำกลยุทธ์การตลาดและการให้คำปรึกษาด้านสถาบันการเงินจากสถาบันการเงิน การสกัดและการใช้สมุนไพร รวมถึงการดูงานอุตสาหกรรมสมุนไพรและธุรกิจสปา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกการเขียนแผนธุรกิจของตนเองและหลังจากฝึกอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3017

### ประชุมคณะกรรมการคณาจารย์โครงการหลวง

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 14.00 น. รศ.อาคม กาญจนประโชติ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานคณาจารย์โครงการหลวง ประชุมชี้แจงและมอบหมายหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมโครงการหลวง

### มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549”

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549” ณ อาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

รศ.มนัส กัมพูกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549” เพื่อแสดงความกตัญญูคุณงามความดีและระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ โดยมี รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้โอวาทและกล่าวอวยพรแก่นักศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย และในโอกาสนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่ “อาจารย์ดีเด่น” และ “ข้าราชการดีเด่น” ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมอบเหรียญรางวัลเรียนดีให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นตลอดปีการศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูนักศึกษาและอาจารย์ที่มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อไป

## **มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี**

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งเดินทางเข้าศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการบัญชีกองทุน 3 มิติ โดยมี นายวิเชียร คำรินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง ให้การต้อนรับและนำศึกษาดูงาน ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

### **นักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากร**

#### **“การรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี”**

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 09.00 – 16.30 น. กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนจาก ASEM และ World Bank จัดฝึกอบรม “การรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี” ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง ซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนในการศึกษาด้านมลพิษจากเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีแนวโน้มการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม โดยเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรด้วยมาตรการระบบการจัดการคุณภาพ และการรับรองมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรตามนโยบายของกรมวิชาการเกษตร โดยมี ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญาคุณ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “วิธีการทำปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศ และการส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมักเพื่อใช้เองและเพื่อการค้า” และ ดร.เศรษฐศาสตร์พิณท์ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร บรรยายในหัวข้อ “การจัดการดินและปุ๋ยในการผลิตพืชในเชิงปริมาณและคุณภาพ” ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

### **เกษตรจังหวัดนำดูงานแปลงสาธิตลำไยแม่โจ้**

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2549 เวลา 08.00 – 17.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน นำคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเข้าศึกษาดูงานแปลงศึกษาและวิจัยการผลิตลำไยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานของภาควิชาพืชสวน โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยเกี่ยวกับลำไยให้การต้อนรับและนำศึกษาดูงาน ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

### **กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

#### **ขอเชิญร่วมฟังทอล์คโชว์โดยนักพูดชื่อดัง อ.จตุพล ชมภูนิช**

ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญเที่ยวงาน “สัปดาห์ห้องสมุด” ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. ชมนิทรรศการแนะนำการใช้ห้องสมุด การจำหน่ายหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียน การจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมือง ภาคหมั้ว ม่วนใจ และในวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เชิญร่วมฟังทอล์คโชว์เต็มอารมณ์ขั้น ตอน “ห้องสมุดในฝัน” โดยนักพูดชื่อดัง อ.จตุพล ชมภูนิช ติดต่อขอรับบัตรชม ฟรี จำนวนจำกัด 300 ที่นั่ง ได้ที่ห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3203

#### **ปฏิทินสรุปกิจกรรม “รั้วแม่โจ้รายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์**

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่